

ถามตอบ -เสนอแนะที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (26 ธันวาคม 2563)

ถาม	เงินเดือนข้าราชการ เงินบำนาญ ออกก่อนวันสิ้นเดือน หน่วยงานต้นสังกัดสมาชิกหักเงิน ณ ที่จ่ายแล้ว โอนให้สหกรณ์ เงินไปอยู่ที่ไหนเป็นเงินไม่น้อย และดอกเบี้ยเป็นของใคร
ตอบ	<p>ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์กำหนดให้เงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ</p> <p>แนวทางปฏิบัติ 1. สหกรณ์ต้องส่งรายการหักให้หน่วยงานต้นสังกัดภายในวันที่ 2 ของเดือน จึงต้องมีการประมวลผลรายการหักเงินของวันสิ้นเดือนล่วงหน้า</p> <p>2. ช่วงระหว่างวันที่ 24 ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน ต้นสังกัดของสมาชิก ประกอบด้วย สพท. สพม./ อบจ.และหน่วยงานอื่น ๆ จะแจ้งผลการหักเงิน พร้อมแจ้งรายชื่อผู้ที่หักเงินไม่ได้ และโอนเงินส่วนที่หักได้ให้สหกรณ์เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ฯ โดยบางหน่วยงานก็โอนให้ก่อนวันสิ้นเดือน หรือบางหน่วยงานก็โอนหลังวันสิ้นเดือน ยกตัวอย่างในรายงานประจำปี หน้า 100 ในหมายเหตุงบการเงิน 5 ลูกหนี้สุทธิ ชื่อบัญชีลูกหนี้ตัวแทนหักเงินนำส่ง 14,120,062.39 บาท คือเงินนำส่งที่หน่วยงานโอนให้สหกรณ์หลังวันสิ้นเดือน</p> <p>3. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงินที่เก็บได้/ ไม่ได้ เพื่อให้ตรงกับหน่วยงานต้นสังกัด และติดตามสมาชิกที่ค้างให้มาชำระภายในวันสิ้นเดือน และจะบันทึกรายการหักที่เก็บได้จากต้นสังกัดในวันสิ้นเดือน</p> <p>4. กรณีสงสัยว่า ทำไมไม่บันทึกบัญชีรับตั้งแต่วันที่ 25 ตามที่กรมบัญชีกลางหักให้ ขอเรียนว่าเงินที่สหกรณ์เรียกเก็บได้คำนวณดอกเบี้ยเต็มเดือน ยกตัวอย่าง เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวนดอกเบี้ยระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ถ้าจะบันทึกรับเงิน ณ 25 พฤศจิกายน 2563 นั่นก็แสดงว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกต้องจ่าย ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2563 ต้องไปคำนวณรวมกับ เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตามความเป็นจริงแล้ว สหกรณ์คิดคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน ปี 2563 มีจำนวน 366 วัน เรียกเก็บเงินแต่ละเดือนตามจำนวนวันในเดือนนั้นๆ และสมาชิกที่ได้รับเงินเดือนเร็วขึ้นตามนโยบายของรัฐ หากไม่หัก ณ ที่จ่าย ให้มาชำระเองทุกวันที่ 25 ของเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563 ท่านต้องชำระดอกเบี้ยของวันที่ 26 - 31 ตุลาคม และ 1 - 25 พฤศจิกายน 2563 รวม 31 วัน</p> <p>ดังนั้น การบันทึกรับเงินประจำเดือนทุกวันสิ้นเดือนนั้นเป็นไปตามหลักการบัญชีและวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ก็ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกันทั่วประเทศ</p> <p>ส่วนเงินฝากที่สมาชิกให้หักฝาก ณ ที่จ่ายนั้น บันทึกเป็นเงินฝากให้ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน</p>
ถาม	เงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่ จำนวน 8,143,350 บาท จ่ายให้กับผู้ที่เกษียณปีนี้ใช่หรือไม่
ตอบ	ไม่ใช่ เป็นการจ่ายเข้าสมทบเงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ (หมายเหตุ 13 หน้า 103 เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่มีจำนวน 59,109,260 บาท) เมื่อมีเจ้าหน้าที่ผู้ใดเกษียณฯ หรือออกจากงานโดยมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จก็จะนำเงินจากสำรองบำเหน็จมาจ่ายให้ผู้นั้น หากเกษียณฯ หรือออกจากงานพร้อมกันจำนวนมากในปีใด ก็ไม่กระทบกับกำไรของปีนั้นเพราะมีการทยอยจ่ายสมทบเข้าเงินสำรองบำเหน็จอยู่ทุกปี หากปีใดไม่มีผู้เกษียณฯ หรือออกจากงานหรือมีจำนวนน้อย เงินสำรองบำเหน็จก็จะเหลือมากและสหกรณ์สามารถนำไปหมุนเวียนลงทุนได้ โดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่อย่างใด

ถาม	ค่าน้ำมันรถ จ่ายกรณีใดบ้าง
ตอบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุมสัมมนาสมาชิกทุกกลุ่ม กรรมการ เจ้าหน้าที่ ไม่ได้เบิกค่าพาหนะ แต่ใช้รถคู่สหกรณ์ 2. การไปประชุมสัมมนา ตามหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น หากใช้รถคู่สหกรณ์ ไม่เบิกค่าพาหนะ 3. ไปในภารกิจต่าง ๆ ของสหกรณ์ พบปะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ออกเร่งรัดติดตามหนี้สิน มีหนี้เสียมากขึ้น
ถาม	<p>ลายมือชื่อหรือลายเซ็น เป็นเรื่องสำคัญในการทำนิติกรรม โดยเฉพาะ การเงิน ทางสหกรณ์มีมาตรการในเรื่องนี้อย่างไร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สมาชิกได้รับอุบัติเหตุหรือป่วย ทำให้ลายมือชื่อไม่เหมือนเดิม 2. การปลอมแปลงลายมือชื่อ
ตอบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ลงลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือแทน โดยมีพยานรับรอง 2 คน (หากอยู่ โรงพยาบาล ให้แพทย์เป็นพยานด้วย) ขณะพิมพ์ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือให้ถ่ายภาพและถือให้เห็นชัดเจน เพื่อปรีนแนบไว้เป็นหลักฐานประกอบเอกสารที่พิมพ์ลายนิ้วมือนั้น หากมาแสดงตัวที่สหกรณ์ได้ก็ให้ญาติพามา 2. การปลอมลายมือชื่อ หากทำให้เกิดความเสียหาย เป็นความผิดทางอาญา ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้
ถาม	<p>เรื่องหมวดค่าตอบแทนเงินสวัสดิการสมาชิก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายสวัสดิการช่วยเหลือตามช่วงอายุการเป็นสมาชิกขอเสนอให้เพิ่มเงินสวัสดิการจากเดิม ดังนี้ - 21 ปี เดิมจ่าย 1,000 บาท เพิ่มเป็น 2,000 บาท - 31 ปี เดิมจ่าย 2,000 บาท เพิ่มเป็น 3,000 บาท - 41 ปี เดิมจ่าย 2,000 บาท เพิ่มเป็น 4,000 บาท - 51 ปี เดิมจ่าย 4,000 บาท เพิ่มเป็น 5,000 บาท <p>เหตุผล เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่สมาชิก</p>
ตอบ	<p>มอบคณะกรรมการดำเนินการ ชุดปี 64 พิจารณา เพราะการเพิ่มสวัสดิการ คือ การเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะส่งผลต่อการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เมื่อสิ้นปี</p>
ถาม	<p>- การให้ค่าตอบแทนสมาชิก จาก 11,000 บาท เสนอให้จัดให้มีการเบิกเบี่ยง+ค่าเดินทาง ในการไปประชุมโรงเรียนในเขตเลือกตั้งของผู้แทนสมาชิกท่านนั้นทุกเดือน จะได้เท่ากับ 10,000 บาท (เพราะเดือนละ 900) 1 ปี = 10,800 บาท</p>
ตอบ	<p>เนื่องจากได้รับข้อสังเกตจากนายทะเบียนสหกรณ์และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้แทนสมาชิกรายละ 11,000 บาท นั้น ผู้แทนสมาชิกมีหน้าที่มาประชุมใหญ่ ตามที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกเพื่อสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ของสหกรณ์ ไม่สามารถที่จะมาจัดสรรค่าตอบแทนให้ตนเอง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิก จึงไม่เข้าลักษณะที่พึงจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามความหมายของรายจ่ายค่าตอบแทน คือ จ่ายเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ตามความรับผิดชอบการที่สหกรณ์จ่ายให้ผู้แทนสมาชิก จึงเป็นรายจ่ายที่ไม่สมเหตุผล เนื่องจากผู้แทนสมาชิกไม่ได้ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจการงานของสหกรณ์ จึงควรกำหนดรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักการบัญชี และต้องเป็นไปโดยประหยัด รัดกุม เงินที่เคยได้รับเมื่อไม่ตั้งงบประมาณก็จะคืนสู่สมาชิกทุกคน</p>

ถาม	อยากทราบรายละเอียดการซื้อหุ้น
ตอบ	ตามข้อบังคับ ข้อ 5. การถือหุ้น “ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ-ดำเนินการ” <u>แนวปฏิบัติ</u> กรณีขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น เมื่อใดก็ย่อมทำได้ ไม่ได้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ ก่อน <u>ยกเว้น</u> สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มเกิน 100,000 บาท จะต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ
ถาม	1. เงินสำรองจ่าย ปี 2563 มีการใช้ไป 94,422 บาท แต่ดูรายการใช้จ่ายแล้ว ไม่มีรายการใดจ่ายเกิน อยากทราบว่า สำรองจ่ายในเรื่องใด 2. เบี้ยเลี้ยงสัมมนาการอบรมต่างๆ ดูเหมือนจะซ้ำกัน ขอให้ตรวจสอบและรวมค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดให้ดูด้วย แยกเป็นเรื่องๆ จะพิจารณาต่างๆ
ตอบ	1. งบเพื่อจำเป็น สหกรณ์ฯ ปี 63 ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ใช้จ่ายเกี่ยวกับของใช้ที่จำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2. เบี้ยเลี้ยงสัมมนาอบรมต่างๆ ไม่ซ้ำกัน เพราะมีรายละเอียดเหตุผลและความจำเป็นแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ถาม	สมาชิกที่ลาออกจากราชการ ได้มาติดต่อทำเรื่องการเงินสวัสดิการจากสหกรณ์ฯ แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าลาออกแล้ว 30 ตุลาคม ต้องคิดตามระเบียบ คือ ได้พร้อมไปกับกลุ่มเกษียณ 2564 อยากทราบว่าแก้ไขระเบียบได้หรือไม่ เพราะเงินสวัสดิการที่สมาชิกควรได้รับตามที่ได้อนุมัติให้ลาออกแล้ว
ตอบ	มอบคณะกรรมการดำเนินการ ชุดปี 64 พิจารณา
ถาม	ประธานตอบคำถามเรื่องพาหนะ สมาชิกต่างจังหวัด ว่าไม่ทราบที่อยู่ที่แน่นอน แต่สหกรณ์ส่งหนังสือเชิญประชุม ไปที่โรงเรียน ต้นสังกัดได้ ยังจะบอกว่าไม่ทราบที่อยู่แน่นอนอีก
ตอบ	ค่าพาหนะของผู้แทนสมาชิก กำหนดตามระยะทางจากอำเภอที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สำหรับสมาชิกต่างจังหวัด ให้ได้รับค่าพาหนะเท่ากับสมาชิกสังกัด อ.เมืองศรีสะเกษ เพราะใช้สิทธิเลือกตั้งที่สำนักงานสหกรณ์ฯ ในปีต่อไปสมาชิกสามารถย้ายออกไป สังกัดเขตอื่นที่ตนเคยปฏิบัติงานเดิมได้ และมีสิทธิสมัครและเลือกตั้งในอำเภอที่ย้ายไปสังกัด จะได้รับค่าพาหนะในอัตราแต่ละอำเภอ

ถาม	ขอให้หักหุ้น เดือนละ 100 ตลอดปี 2564 ในยุคโควิด
ตอบ	<p>มอบคณะกรรมการดำเนินการ ชุดปี 64 พิจารณา</p> <ul style="list-style-type: none">- คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด ชุดที่ 64 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก โดยไม่ให้กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน และความมั่นคงของสหกรณ์ จึงมีมติขยายเวลายามาตรการช่วยเหลือสมาชิกออกไปอีก โดยการลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ให้ถือหุ้นเดือนละ 100 บาท เป็นเวลา 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2564 เว้นแต่ สมาชิกที่ถือหุ้นเกินอัตราขั้นต่ำของระเบียบเดิมหรือผู้ที่แจ้งความจำนงไม่ให้ลดลง และสมาชิกที่อายุการเป็นสมาชิกไม่ครบ 1 ปี หรือส่งค่าหุ้นไม่ครบ 12 งวด ให้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนตามระเบียบสหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน- ตามประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด เรื่อง การลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ถาม	ควรมีหักหุ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ในสถานการณ์ โควิด -19
ตอบ	มอบคณะกรรมการดำเนินการ ชุดปี 64 พิจารณา